

# ส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ ปี 2557

วัดพุทธปัญญา 1157 Indian Hill Blvd.

Pomona CA 91767



ใกล้จะส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แล้ว พุทธศาสนิกชนก็ถามกันเข้ามาว่า จะจัดงานปีใหม่หรือไม่ ถ้าจัด จะจัดอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง

จึงขอตอบให้ทราบโดยทั่วกันว่า วัดพุทธปัญญาจะจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับ

*Happy New Year*



ปีใหม่แน่นอน

วิธีจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของวัดพุทธปัญญา

จัดแบบได้ทั้งบุญ คือ ความสงบสุข และกุศล คือ ความดีและ

ความรู้ ความฉลาดในการดำเนินชีวิตตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา

จึงกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการแห่งการจัดงานเพื่อความสงบสุข  
ดังต่อไปนี้

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. เริ่มทำวัตรเย็น และสวดมนต์แปล กิจกรรม  
ครั้งนี้ เน้นหนักที่เรื่องสวดมนต์แปล เมื่อสวดจบไปแต่ละบทก็จะหยุดพักฟังคำอธิบาย  
ข้อความที่สวดไปอย่างละเอียดว่า คำที่สวดเป็นภาษาบาลีนั้น มีความหมายในภาษาไทย  
อย่างไร เมื่อเข้าใจความหมายแล้วจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างไรบ้าง จุดประสงค์ของ  
การสวดมนต์ครั้งนี้อยู่ที่การทำความเข้าใจและการเลือกสรรศีลธรรมมาใช้กับ

ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ตามหลักแห่ง การทำความดีที่ว่า การทำความดี ต้องไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น และเป็นประโยชน์ตน และผู้อื่นพร้อมๆ กันไป

จะสวดมนต์และฟังธรรมกันไปจนถึงเวลา 21.30 น. กรรมการวัดพุทธปัญญาจะ เชิญชวนทุกท่านรับประทานข้าวต้มและอาหารเบาๆ ตามอรัญวาสีไปจนถึง เวลา 22.00 น. แล้วจึงเริ่มสวดมนต์และฟังธรรมกันต่อไปจนถึงเที่ยงคืน เมื่อเลยเที่ยงคืนไปแล้ว ถือว่าอย่าง เข้าวันใหม่จะเชิญชวนทุกท่านสมาทานศีลห้า กรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์และเดินทาง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ หรือ บางท่านบ้านอยู่ไกล ก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์การนอนมาให้ พร้อม ทางวัดจะมีที่ให้พักผ่อนได้ตามสมควรแม้จะไม่กว้างขวางนัก

วันที่ 1 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้าแปล นั่งสมาธิ ถวายทาน ตักบาตร กรวดน้ำ รับพร รับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา 13.00 น. แสดงธรรมเรื่อง “ ความสุขปีใหม่นบนเส้นทางแห่งพุทธธรรม ” จากนั้นก็จะสนทนาธรรมตามอรัญวาสี เพื่อให้ได้เริ่มต้นปี ใหม่ด้วยจิตใจที่สดใสเบิกบาน



เมื่อจิตใจสดใสเบิกบานแล้ว ก็มีโอกาสหพบทวนสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตในปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป บางคน ประสบแต่ความสุขสมหวังตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ในขณะที่หลายๆ คนต้องประสบกับความ ลำบากยากเข็ญ จากชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน สุขภาพไม่ดีจนแทบจนเอาตัวไม่รอด หลายคนมาร่วมเดินบนถนนแห่งกาลเวลามาด้วยกันในปี 2556 ต้องล้มหายตายจากกันไป

บางคนก็ต้องพลัดพรากจากกัน หลายคนได้พบเพื่อนคนใหม่ที่ดีๆ มีคุณูปการแก่การดำเนินชีวิตอย่างไม่เคยพบมาก่อน หลายคนต้องแตกร้างบาดหมางกับคนที่เคยรักเคยเห็นอกเห็นใจกันมานาน

ปรากฏการณ์เหล่านี้มีมากมายบนถนนแห่งกาลเวลาแห่ง ปี 2556 ที่กำลังจะเคลื่อนคล้อยจากไปอย่างช้าๆ ฝากไว้แต่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสรรพสิ่งที่มีทั้งเสื่อมลงและเจริญขึ้นตามเหตุปัจจัย คนแก่ก็มีแต่ความเสื่อมลงๆ เด็กลงๆ และคนหนุ่มสาวก็มีแต่ความเจริญขึ้นๆ เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละปี

ดอกไม้ดอกใหม่ๆ เริ่มผลิบานออกมาอย่างสวยงามและสวยงามยิ่งๆ ขึ้น แต่ดอกไม้ดอกเก่าที่บานมาก่อนหน้านี้ ก็เริ่มเหี่ยวเฉาและโรยรา บนเส้นทางแห่งกาลเวลาที่กำลังจะโบกมืออำลา มีสิ่งต่างๆ มากมายที่ได้ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเมื่อกาลเวลามาเยือนแล้วเคลื่อนผ่านผ่านไป

กงล้อแห่งกาลจะนำมาซึ่งความดีใจและเสียใจ หัวเราะและร้องไห้ สุดท้ายเหลือแต่ความว่างเปล่า หรือ สูญญตา อันเป็นสภาพเดิมแท้ที่มีอยู่เป็นนิรันดร์

เมื่อปีเก่าเคลื่อนคล้อยผ่านไป ปีใหม่เคลื่อนย้ายเข้ามา

ขอมวลมิตรสหายและปวงประชา จงมีแต่ความสุขสันต์สิริรรมหา

หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรคนานา ทุกวันเวลามีแต่ความสุขทุกๆ คนเทอญ

ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย จงได้ประสบพบแต่จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ ตลอดปีใหม่ 2557 และในปีต่อๆ ไปเทอญ

ส่งความสุขปีใหม่ด้วยความปรารถนาดี

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสและประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดพุทธปัญญา

ในนามชาววัดพุทธปัญญา

22 ธันวาคม 2556

เวลา 9.00 น.

